



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมการศึกษา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมการศึกษา สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
 - 1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 - 1.2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมการศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวหทัยพันธ์ ชูชื่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ทั้งนี้การตรวจสอบประวัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกได้ส่งข้อมูลและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ผู้ใดมีคุณสมบัติและคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

2. กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ประวัติการทำงาน สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร โดยกำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมการศึกษา สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังนี้

2.1 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)

2.2 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 704-705 ชั้น 7 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ทั้งนี้ในวันสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานหรืองานสร้างสรรค์ และข้อมูลตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) (เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ) ในเวลาไม่เกิน 10 นาที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี)
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก